

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.92 บาท มีสัญญาณทรงตัวได้ กรอบ 32.92-33.02 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.92 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดท้ายสัปดาห์ก่อน

* ดิลเลอร์ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า สัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องจับตาคือ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ และการประชุมของสหภาพยุโรปเรื่องการแยกตัวของอังกฤษ (Brexit)

วันอังคาร ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐ (CB Consumer Confidence) จะยังอยู่ในระดับสูงสุดในรอบสิบปี เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ระดับ 128 จุด จากการจ้างงานที่แข็งแกร่งและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง

วันพุธ ยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนในสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับเดือนก่อน (เมื่อไม่นับรวมสินค้าภาคขนส่ง) โดยสินค้าที่ขยายตัวดีขึ้นคือ ภาคอุตสาหกรรมทั่วไป

วันพฤหัสบดี จีดีพีสหรัฐไตรมาสหนึ่งจะรายงานที่ระดับ 2.2% (เทียบกับไตรมาสก่อน) เนื่องจากการบริโภคขยายตัวเพียง 1% เงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐ (Core PCE) จะขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่จะอยู่ที่ 2.2 แสนตำแหน่ง

วันพฤหัสบดีถึงศุกร์ การประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป มีประเด็นสำคัญสองประเด็น คือ การเจรจาเรื่องการแยกตัวของสหราชอาณาจักร (Brexit) และการปฏิรูปเขตยูโรซึ่งกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับผู้อพยพ

วันเสาร์ จะเป็นเส้นตายที่สหรัฐจะต้องเปิดเผยรายชื่อบริษัทการลงทุนและการนำเข้าสินค้าจากจีนที่สหรัฐต้องการจะกีดกันและขึ้นเพดานภาษี

"เงินบาทที่อ่อนค่าเร็วมากในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเริ่มเจอแรงต้านจากการขายทำกำไรของธนาคารต่างประเทศบ้างแล้ว เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ชะลอการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เรามองว่าสัปดาห์นี้ตลาดจะกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจจึงต้องระวังว่าเงินดอลลาร์อาจอ่อนค่าลงได้ถ้าตัวเลขต่างๆไม่ดีอย่างที่หวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อลงทุนในฝั่งสหรัฐเสียความมั่นใจในการบริหารงานของรัฐบาลสหรัฐ มองกรอบเงินบาทวันนี้ที่ 32.92-33.02 บาท/ดอลลาร์" เขากล่าว

เขากล่าวว่า ด้านกรอบเงินการเคลื่อนไหวของเงินบาทรายสัปดาห์คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.60-33.10 บาท/ดอลลาร์

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.54 จากวันศุกร์ 94.84

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 874.80 ล้านบาท

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,785.73 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์เท่ากับ 32.914 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS